

**บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้ฟื้นตัว หลังมีแรงขายดอลลาร์ขณะตลาดหุ้นภูมิภาคบวก**

\*บาท/ดอลลาร์ ช่วงต้นภาคเช้า ฟื้นตัวจากวานนี้ที่อ่อนค่าต่ำสุดในรอบ

11 เดือน โดยบาทกลับมาขึ้นใกล้ระดับ 31.40 หลังมีแรงขาย

ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ฟื้นตัวจะช่วยหนุนสกุลเงินภูมิภาค

\*ดอลลาร์ปรับฐานจากการพุ่งขึ้น ขณะที่นักลงทุนซื้อสกุลเงินที่ร่วงลง  
 ก่อนหน้านั้น อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย แต่

ดอลลาร์ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น ขณะที่ตลาดพยายามปรับสถานะรอรับ

เมื่อธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะเริ่มชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

\*ขณะที่ยูโรได้แรงหนุนบางส่วนหลังจากกรีซ ได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว

และธนาคารกลางตุรกีได้ขายดอลลาร์มากเป็นประวัติการณ์ 2.25

พันล้านดอลลาร์ เพื่อปกป้องค่าเงินลีร์

\*ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.4% หลังพุ่งแตะระดับสูงสุดรอบ 3 ปี

หลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่สดใสเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว

\*ยูโรพุ่งขึ้นมาที่ 1.2867 ดอลลาร์ โดยดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุด

ในรอบ 7 สัปดาห์ที่ 1.2806 ดอลลาร์ที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ และ

ทดสอบระดับดังกล่าวเมื่อวานนี้

\*นักลงทุนรอดูข้อมูลของจีนในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า เพื่อหาสัญญาณ

บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจจีนกำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทางใด โดยจีนประกาศ

ข้อมูลเงินเฟ้อในวันนี้ และข้อมูลการค้าในวันพรุ่งนี้ ส่วนข้อมูลผลผลิต

ภาคอุตสาหกรรม, ยอดค้าปลีก และจีดีพี จะประกาศสัปดาห์หน้า

\*ตลาดจะจับตาดูค่าเงินเอเชียด้วย หลังตุรกีเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงิน

ลีร์ ขณะที่ธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่ ได้ต่อสู้กับการไหลออกของ

เงินทุนต่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐ

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร

ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.423 บาท

\*09.29 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.35/41 จาก 31.44/46 เมื่อวันจันทร์

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.36/43 จาก 31.42/46 เมื่อวันจันทร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.05/08 จาก 100.99 ในนิวยอร์กเมื่อคืน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2849/51 จาก 1.2872 ในนิตยอร์คเมื่อคืน

"วันนี้ ดูทรงๆ sentiment ดอลลาร์ดู soft ลงมาหน่อย หลังจากที่ขึ้นไปแถว 31.50 ตลาดหุ้นวันนี้ก็กลับมาบวกกันได้ ก็น่าจะเห็นดอลลาร์ soft ลงมา เพราะตลาดก็ price in ไปพอสมควรแล้ว" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทวันนี้มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นได้ หลังเมื่อวานนี้ตลาดตอบรับกับตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ดีกว่าคาด ทำให้มองเห็นแนวโน้มการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ

ขณะที่ สกุลเงินและตลาดหุ้นภูมิภาคในวันนี้ เริ่มฟื้นตัวขึ้น แต่คาดว่าเงินบาทยังไม่น่าจะกลับมาแข็งค่าได้มากนัก เพราะยังมีแรงซื้อดอลลาร์อยู่เช่นกัน ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้ จะมีแนวต้านที่ 31.40 และแนวรับที่ 31.50บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าสุดในรอบ 10 เดือน,ตัวเลขจ้างงานสหรัฐ หุ่นดอลลาร์

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 10 เดือน หลัง

ข้อมูลการจ้างงานที่ดีเกินคาดของสหรัฐ หุ่นดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆ

\*ดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปี เมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงินหลัก ในตลาดเอเชียเข้านี้ ขณะที่มีการคาดการณ์มากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับลดมาตรการกระตุ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในเดือนก.ย.นี้ หลังการเปิดเผยข้อมูลจ้างงานที่แข็งแกร่ง

\*ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นถึง 1.5% เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นมากที่สุดในวันเดียวในรอบ 20 เดือน หลังจากสหรัฐเปิดเผยว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากเกินคาด 195,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว

\*การเพิ่มขึ้นของตัวเลขการจ้างงานในเดือนมิ.ย. ส่งผลให้ตัวเลขการจ้างงานโดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้นเป็น 196,333 ตำแหน่ง ในไตรมาส 2 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ 200,000 ตำแหน่ง ที่นักเศรษฐศาสตร์ระบุว่า เป็นระดับที่เฟดต้องการเห็นในแต่ละเดือน

\*นักวิเคราะห์จากบาร์เคลย์ กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำมุมมองที่ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นอีกในครึ่งหลังของปีนี้ ขณะที่เฟดเริ่มที่จะปรับนโยบายการเงินให้เป็นปกติ

\*นักวิเคราะห์ยังคาดว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี),ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) และธนาคารกลางอังกฤษ(บีโออี) จะคงนโยบาย

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ผ่อนคลายเป็นไป จากปัญหาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่ยังมีอยู่

- \*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.142 บาท
- \*09.38 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.35/40 จาก 31.13/15 เมื่อวันศุกร์
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.33/37 จาก 31.13/15 เมื่อวันศุกร์
- \*เบน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.20/24 จาก 101.12 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2825/26 จาก 1.2830 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"ดอลลาร์/บาท ขึ้นมาเยอะ(ดอลลาร์แข็งค่า) ตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ หลังจากตัวเลข non-farm (payroll) สหรัฐออกมาดี แล้วทองก็ลงมาเยอะ กลุ่มลูกค้าทองก็เข้ามาซื้อดอลลาร์" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าลงตามสกุลเงินภูมิภาค หลังดอลลาร์ได้แรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ในเดือนมิ.ย. ที่เพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้ ทำให้ตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่า เฟดน่าจะเริ่มลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเป็นปริมาณ (QE) ในการประชุมเดือนก.ย.นี้

ขณะเดียวกัน การปรับตัวลงของราคาทองคำ ทำให้มีแรงซื้อดอลลาร์จากผู้ค้าทองคำ และกดดันเงินบาทด้วย โดยมองแนวรับของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 31.40 และแนวต้านที่ 31.30

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้